



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กยศ.นัดผู้กู้9หมื่นรายไกลเกลี่ย เริ่ม8ม.ค.-มี.ค.นี้-ขู่นำหนดเจอฟ้องแน่

กยศ.นัดผู้กู้เบียดหนี้ประมาณ 9 หมื่นราย มาไกลเกลี่ยที่ศาลอาญาเพื่อขอประนอมหนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม จนถึงเดือน มีนาคมนี้ ลั่นหากพ้นกำหนดยื่นฟ้องศาลแน่ คาดใช้วงเงิน 400 ล้านบาท

รศ.นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่าในวันที่ 8 มกราคมนี้ กยศ.เริ่มให้นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มาชำระหนี้ กยศ.ประมาณ 9 หมื่นราย มาไกลเกลี่ยที่ศาลอาญา เพื่อขอให้เด็กกลุ่มนี้มาติดต่อ ประนอมหนี้ รวมทั้งไม่ให้คดีหมดอายุความ โดยจะให้เวลาจนถึงเดือนมีนาคมนี้ หากพ้นจากนี้ไปแล้วไม่มาไกลเกลี่ยก็จะยื่นฟ้องศาล ซึ่งการฟ้องร้องต้องใช้เวลาประมาณ 400 ล้านบาทจึงอยากขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนจบแล้วคิดว่าเงินที่ให้เรียนนั้นเป็นเงินภาษีประชาชน ไม่ใช่ให้ฟรี หากมาชำระหนี้คืน จะได้มีเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มาขอยืมกู้เพื่อศึกษา ต่อ

ผู้จัดการกยศ. กล่าวอีกว่า กยศ.ได้ศึกษาและพัฒนาระบบงาน e-Studentloan ขึ้นเพื่อใช้ทดแทนระบบการกู้ยืมแบบเดิม ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ให้ยื่นคำขอกู้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม การทำสัญญา รวมไปถึงการชำระคืนและการติดตามหนี้ผ่านเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษา ที่กู้เงินได้รับเงินเร็วขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาจะใช้ระบบ e-Studentloan เพื่อตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่สมัครขอกู้ และจะให้ผู้กู้รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษาได้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ส่วนผู้กู้รายใหม่จะให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 มีนาคมคาดว่าระบบ e-Studentloan สามารถรองรับการเข้าสมัครขอกู้ยืมของนักเรียนนักศึกษา ที่มีมากกว่า 8 หมื่นรายและเงินจะถึงมือเด็ก และสถานศึกษา ไม่เกิน 30 วัน

ที่นำระบบออนไลน์มาใช้นั้นเพราะต้องการให้เงินถึงมือนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา โดยเร็ว เพราะที่ผ่านมามากกว่าเด็กจะได้เงินเปิดเทอมไปแล้ว 3-4 เดือนหากนำระบบออนไลน์มาใช้มั่นใจว่าเงินถึงมือเด็กไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่สถานศึกษาส่งรายชื่อมาให้กองทุน คาดว่าปีนี้มีผู้มาขอกู้สูงถึง 8 แสนรายแยกเป็นผู้กู้รายใหม่ 3.5 แสนรายผู้กู้รายเก่า 4.5 แสนรายและรัฐบาลได้จัดสรรเงินมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท รศ.นพ.ธาดา กล่าว

ทั้งนี้ กยศ.ได้ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 4,200 แห่งทั่วประเทศ ในเดือนมกราคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมระบบงาน e-Studentloan โดยภาคกลางจัดที่โรงแรมรามารการ์เด็นท์ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคมภาคเหนือ จัดที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคมและภาคใต้ จัดที่โรงแรมลีการ์เด็นท์ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม